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ยางราคาพุ่ง 80 บาท/กก.เศรษฐกิจ ตจว.ฟื้นตัว  

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.) เปิดเผย กับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า 
สถานการณ์ราคายางพาราที่พุ่งขึ้นในช่วงนี้ส่งผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางท่ัวประเทศ และน่าจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยล่าสุดวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ราคาประมูลซื้อขายยางในตลาดกลาง
ยางพาราหาดใหญ่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 80.29 บาท/กก. ทะลุ 80 บาท/กก. เป็นครั้งแรกหลังตกต่่ามา
นานกว่า 3 ปี มองทิศทางราคายางในตลาดโลกเบื้องต้นขณะนี้อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงขาขึ้น
แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยบวกท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและนอกประเทศ 

 โดยปัจจัยภายในมาจากนโยบายรัฐบาลที่ด่าเนินโครงการลดพ้ืนที่ปลูกยาง และควบคุมปริมาณผลผลิต
ควบคู่กับส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพยาง บวกกับปัจจัยธรรมชาติมีฝนตก น้่าท่วมในพ้ืนที่ปลูกยาง เป็นต้น 
ทั้งหมดนี้ท่าให้ผลผลิตยางมีปริมาณลดลง ขณะเดียวกันในส่วนของดีมานด์ไซด์ เศรษฐกิจโลกฟ้ืนและมีแนวโน้ม
ขยายตัวมากข้ึน จึงส่งผลดีต่อการส่งออก นอกจากนี้ ราคายางยังได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้่ามันดิบปรับตัว
สูงขึ้น ท่าให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นจากราคายางสังเคราะห์ที่ผลิตจากน้่ามันจะปรับตัวขึ้น 

 จากการส่ารวจพบว่า สถานการณ์ราคายางพารายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. 
2559 ล่าสุดวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา  จ.สงขลา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา
พุ่งทะลุ 80.29 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบ 77.25 บาท/กก. น้่ายางสด (ณ โรงงาน) 66.50 บาท/กก. ส่วนยาง
ก้อนถ้วยที่ซื้อขายในภาคอีสาน ภาคเหนือ ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 33-35 บาท/กก. 

 ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าวนางกุสุมา หงษ์ชูตา ประธานหอการค้า จ.บึงกาฬ กล่าวว่า ราคายาง
ตอนนี้ท่าให้ชีวิตชาวบ้านดีขึ้นมาก เพราะบึงกาฬรายได้หลักมาจากยางพารา และข้าว ขณะนี้ยางก้อนถ้วยซื้อ
ขายที่ 34-35 บาท/กก. จากเดิมครอบครัวหนึ่งมีรายได้วันละ 100-200 บาท ก็ข้ึนมาเป็น 300-500 บาท 
การค้าขาย การท่องเที่ยวคึกคักมากข้ึน 

 

  



 
 

 
 

โครงการ กยท.และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้้าใจช่วยเหลือชาวนา 1 เดือน ขายข้าวเกินเป้ากว่า 50 ตัน เร่งจ้าหน่าย
ให้เสร็จภายใน 15 ธ.ค. 59 นี ้
 
 

 
 

การยางแหง่ประเทศไทย เผย "โครงการ กยท.และชาวสวนยาง ร่วมแบง่ปันน ้าใจ ชว่ยเหลอืชาวนา" เปิดจดุ
จ าหน่ายขา้วทัง้ในกรุงเทพฯ และเขตภมูภิาค 1 เดอืน ขายขา้วไดเ้กนิเป้ากวา่ 50 ตนั นับเป็นความร่วมมอือนัดี

ของเกษตรกรชาวสวนยาง ประชาชนทัว่ไป และพนักงานชาว กยท. เป็นทางหนึง่เพือ่ชว่ยชาวนา เร่งจ าหน่ายให ้
เสร็จภายใน 15 ธ.ค. 59 นี ้

นายเชาว ์ทรงอาวธุ รองผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการด าเนนิโครงการฯ กลา่ววา่ 

โครงการ กยท. และชาวสวนยาง ร่วมแบง่ปันน ้าใจ ชว่ยเหลอืชาวนา รับซือ้ขา้วหอมมะลคิณุภาพด ีกยท.ได ้
ตัง้เป้าหมายการรับซือ้ขา้ว จ านวน 50 ตนั และขณะนีไ้ดด้ าเนนิโครงการมาแลว้ 1 เดอืน จากเมือ่วนัที ่9 

พฤศจกิายน 2559 โดยรับซือ้ขา้วจากสหกรณ์การเกษตรอ าเภอพมิาย จ. นครราชสมีา จ านวน 18 ตนั (3,600 
ถงุ ถงุละ 5 กโิลกรัม) และอกี 38.25 ตนั รับซือ้จากกลุม่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร จ.สรุนิทร ์และศรสีะเกษ 

เพือ่หวงัใหเ้ป็นการยกระดบัราคาขา้วในภาวะวกิฤต ใหเ้กษตรกรไดข้ายขา้วในราคาทีเ่ป็นธรรม และเพือ่กระจาย

ขา้วหอมมะลคิณุภาพดสีูป่ระชาชน 
ซึง่การเปิดจดุจ าหน่าย แบง่เป็นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 2 จดุ ไดแ้ก ่ส านักงานใหญ ่กยท. และฝ่ายวจิัยและ

พัฒนาเศรษฐกจิยาง ถ.บางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กทม. พรอ้มกนันี ้ไดด้ าเนนิการกระจายจดุจ าหน่ายไป
ตามพืน้ที ่กยท.เขตภมูภิาค ซึง่ประกอบดว้ย เขตภาคใตต้อนบน จ านวน 8 ตนั จากกลุม่สวนยางพาราบา้นอา

โพน อ.บวัเชด จ. สรุนิทร ์เขตภาคใตต้อนกลาง จ านวน 16.5 ตนั จากกลุม่หนองโจงโลง จ.สรุนิทรแ์ละสหกรณ์
การเกษตรศรสีะเกษ ภาคใตต้อนลา่ง จ านวน 10 ตนั จากสหกรณ์การเกษตรศรสีะเกษ และสดุทา้ยเขตภาค

กลางและภาคตะวนัออก จ านวน 3.75 ตนั จากโรงสชีมุชนบา้นละเอาะ อ.พนมดงรัก จ.สรุนิทร ์โดยรวมการ

จ าหน่ายของ กยท. ทัว่ประเทศ รวมทัง้ส ิน้ 56.25 ตนั (11,250 ถงุ) คดิเป็นจ านวนเงนิได ้1,856,250 บาท 
นับวา่เกนิเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้เป้าไว ้สว่นหนึง่ก็ดว้ยความร่วมมอืของกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางหลายพืน้ทีไ่ดม้กีาร

ขอรับซือ้จาก กยท. นับวา่เป็นเรือ่งดเีพราะแสดงใหเ้ห็นถงึความร่วมมอืของเกษตรกรชาวสวนยางประชาชนชาว
ไทยทัว่ไป รวมถงึการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน กยท.ทกุพืน้ที ่ทัง้ทีช่ว่ย ณ จดุจ าหน่ายขา้วและชว่ยกนัซือ้

ขา้วของโครงการ 1 คน 1 ถงุ ทัง้นีถ้อืเป็นโอกาสไดช้ว่ยเหลอืเกษตรกรชาวนาและไดบ้รโิภคขา้วหอมมะลิ

คณุภาพดดีว้ยเชน่กนั ซึง่จากนีจ้ะเร่งจัดจ าหน่ายใหเ้สร็จภายในวนัที ่15 ธ.ค. 2559 นี ้นายเชาว ์กลา่วทิง้ทา้ย 
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ชาวสวนยางมองปีหน้าราคาช่วงขาขึ้น 
ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2559  
 

 

 

ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง แนะเกษตรกรอย่าเร่งขายยางช่วงนี้ เนื่องจากราคายังเป็น
ช่วงขาข้ึนไปจนถึงสิ้นปี 2560 

 นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้่ามัน 
16 จังหวัดภาคใต้ เปิดผ่านรายการ INN โฟกัสเศรษฐกิจ ว่า ขณะนี้ราคายางพารา ถือว่าปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2560 ไปจนถึงสิ้นปี เนื่องจากใน
ตลาดโลก ขณะนี้ยางพารามีน้อยแต่มีความต้องการสูง ท่าให้ราคาในประเทศล่าสุดปรับไปแล้ว 
กิโลกรัมละกว่า 80 บาท ซึ่งยังไม่สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงเนื่องจากราคาในตลาดจีน ล่าสุดขณะนี้
ปรับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้อยากให้เกษตรกรอย่าเพิ่งเร่งน่ายาง
ออกมาขายเนื่องจากรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน เพราะราคายางพารายังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจาก
ผลกระทบในส่วนของภัยธรรมชาติท่าให้ยางพาราในตลาดโลกหายไปกว่า 1 ล้านตัน จากความ
ต้องการท้ังสิ้น 13 ล้านตัน ท้ังนี้ อยากฝากไปยังรัฐบาลอย่าเพ่ิงเร่งระบายยางในสต๊อกจ้านวน
กว่า 3 แสนตันออกมา เนื่องจากอาจจะท้าให้ราคาตกต่้าได้ 

 

http://www.innnews.co.th/shownews/summary?category=2


 วนัท่ี  19  ธ.ค.  59 

หวัข้อขา่ว  อุทัย คาด ก.พ.60ราคายางพารา100บ./กก. 

อุทัย คาดก.พ.60ราคายางพารา100บ./กก. 

 

'อุทัย สอนหลักทรัพย์' ชี้ ราคายางพาราขาขึ้น คาด ก.พ.ปีหน้า แตะ 100 บาท/กก. แนะรัฐน้าเงินเซส 
สร้างเกษตรกรเข้มแข็ง 

 นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย 
(สยยท.) เปิดเผยกับส่านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ราคายางพารามีโอกาสที่จะข้ึนไปแตะ 100 บาท ต่อกิโลกรัมได้ 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากตลาดโลก โดยเฉพาะที่ประเทศจีนมีความต้องการใช้ยางพาราเพื่อน่าไป
ผลิตเป็นยางรถยนต์สูงมาก ขณะที่ผลผลิตของไทยมีน้อย เพราะท่ีผ่านมามีการโค่นต้นยางไปกว่า 4-5 แสนไร่  
บวกกับ ภัยแล้ง ฝนตก น้่าท่วม จึงท่าให้ผลผลิตมีปริมาณลดลง โดยล่าสุดราคาประมูลซื้อขายยางในตลาด
กลางยางพาราหาดใหญ่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 80.29 บาท/กก.   ทั้งนี้ นายอุทัย กล่าวอีกว่า อยากให้
รัฐบาลสร้างความเข้มแข็งพร้อมกับภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยการน้าเงินสงเคราะห์ 
หรือ เงินเซส มาใช้ประโยชน์พร้อมกับสร้างเสถียรภาพราคายางพารา  
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หัวข้อข่าว  "ชาวสวนยาง" ยิ้มได้ ปี 60 ยาง

ไทยแนวโน้มดีขึ้น   

 

"ชาวสวนยาง" ยิ้มได้ ปี 60 ยางไทยแนวโน้มดีขึ้น    

ใกลถ้งึเวลาปีใหม ่เขา้ปี พ.ศ. 2560 ขณะน้ี เศรษฐกจิของภาคใตก้ าลงัดีขึน้ โดยเฉพาะ ยางพารา ทีร่าคาคอ่ยๆเพิม่ขึน้ จาก

การรว่มกนัแกป้ญัหาของภาครฐัและเอกชนหลายฝ่าย ซึง่ทางหนงัสอืพมิพ์ ภาคใตโ้ฟกสั ไดม้โีอกาส สมัภาษณ์ นายศุภเดช 

ออ่งสกลุ รองเลขาธกิารสมาคมยางพาราไทย เกีย่วกบัทศิทางของยางพาราไทยในปี พ.ศ. 2560 ซึง่มแีนวโน้มไปในทศิทางที่

ดีขึน้ ชาวสวนยางภาคใตส้ามารถยิม้ได้  

 

          นายศุภเดช ออ่งสกลุ กลา่ววา่ เศรษฐกจิยางพาราภาพรว่มทีผ่า่นมา ในปี พ.ศ. 2559 ยางพาราเจอปญัหาราคายาง

ตกต ่า ทีส่ดุ เหลือแค ่35 บาทตอ่กโิล หรือ 3 โล 100 อยา่งทีช่าวสวนยางพาราเรียกกนั แตห่ลงัจากนัน้ก็มมีาตรการของรฐั

หลายสว่นทีเ่ขา้มาช่วยแกไ้ขปญัหา ออกมาช่วยเหลือชาวสวนยางพารา และยงัมคีวามรว่มมอืของ 3 ประเทศผูผ้ลติยาง (ไทย,

มาเลเซีย,อนิโดนีเซีย) ,การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ,สถาบนัวจิยัยาง , ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และ 

องค์การสวนยาง เขา้มาเพือ่ดูแล เกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ 2 องค์การ คอื 3ประเทศผูผ้ลติยางและการยางแหง่

ประเทศไทย  ไดม้กีารออกมาช่วยเหลือเกษตรกรอยา่งจรงิจงั ในปีทีผ่า่นมา สง่ผลใหร้าคายางพาราดีขึน้มาก จาก 35 บาทตอ่

กโิล ตอนน้ีก็ขึน้มาอยูท่ี ่60 บาทตอ่กโิล ก็ถอืวา่ขึน้มาเกอืบเทา่ตวัจากตน้ปี   

 

        ในสว่นของปีหน้า พ.ศ.2560  ตอนน้ีมาตรการทีอ่อกมาดูแลเรือ่งราคายาง มคีวามเขม้งวดและเอาจรงิเอาจงัมากขึน้ 

จากสองหน่วยงานทีก่ลา่วขา้งตน้ คดิวา่สามารถดูแลราคายางใหเ้สถยีรภาพได ้ปจัจยัแรกทีจ่ะสง่ผลใหร้าคายางพารา

เสถยีรภาพได ้คอื อยา่ใหม้คีวามผนัผวนมากเกนิไป เพราะจะท าใหบ้างช่วงจะลงมาต ่ามาก ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ชาวสวน

ยางพารา "แตค่ดิวา่น่าจะไมเ่ป็นปญัหา" ราคายางในปี พ.ศ.2560 น่าจะอยูใ่นราคาทีส่งูและไมล่งไปในระดบัทีต่ ่าเหมอืนตน้ปี 

พ.ศ.2559 เพราะ ตลาดยางโลกตอนน้ีก็เริม่เขา้สูจุ่ดสมดุล  

 

         เนือ่งจากพ้ืนทีป่ลูกยางของโลกไมไ่ดเ้พิม่ขึน้สองปีแลว้ มปีระมาณ 83 ลา้นไร ่ท ั่วโลก ของประเทศไทย ก็มี

ประมาณ  23.8 ลา้นไร ่และมแีนวโน้มจะลดลงปีละ 1 แสนไร ่สว่นประเทศอนิโดนีเซีย กบั ประเทศมาเลเซีย จะไมป่ลูก

เพิม่ขึน้เพราะ จะหนัไปปลูกปาล์มน ้ามนั สว่นประเทศไทย ก็คดิวา่จะลดลง  ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศพมา่ ก็จะ

หนัไปปลูกพืช อยา่งอืน่ทดแทน อาท ิเวียดนามจะหนัไปปลูกขา้วโพด พรกิไทย พืชเกษตรส าหรบับรโิภคมากขึน้   

 

        สว่นของประเทศจีนเองในมณฑลยูนนาน ก็ไดม้กีารต ัง้โรงงานหมอนและเตียงทีท่ าจากยางพารามากขึน้เหมอืนกบั

ประเทศไทย เพาระช่วงทีร่าคายางพาราตกต ่า ท าใหต้น้ทุนในการท าหมอนและทีน่อนต ่าลงเช่นกนั และคนก็หนัมาใช้หมอน

และทีน่อนยางพารามากขึน้ ประเทศจีนเลยคดิวา่แทนทีจ่ะไปสง่วตัถดุบิใหโ้รงงานยางลอ้ ก็สง่ไปท าหมอนและทีน่อนแทน ซึง่

สง่ผลดีตอ่ประเทศไทยในการสง่วตัถดุบิใหก้บัโรงงานยางลอ้ เพราะโรงงานยางลอ้จีนยงัตอ้งใช้ยางพาราในประเทศไทยอยู่  

 

       อตัราการเตบิโตการใช้ยางพาราของโลก ปจัจุบนัเตบิโตขึน้มากโดยเฉพาะในประเทศผูผ้ลติยางพารา อาท ิประเทศไทย 

ประเทศมาเลเซีย และประเทศอนิโดนีเซีย ท ัง้3ประเทศรวมกนัมปีรมิาณการใช้ยางเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากประเทศจีน 

ใช้ยางพาราประมาณ 5 ลา้นตนั ใน 1 ปี , 3 ประเทศรวมกนัประมาณ 1.6 ลา้นตนั  อยีู ใช้ 1.2 ลา้นตนั  และอเมรกิา 1 ลา้น

ตนั อตัราการเตบิโตของการใช้ยางในประเทศก็มเีพิม่มากขึน้ สง่ออกลดลง ซึง่เป็นระยะเวลากวา่ 2 ปีแลว้ และคดิวา่การ

สง่ออกคงจะไมเ่พิม่ขึน้ แตจ่ะเป็นการเพิม่ขึน้ของการใช้ภายในประเทศ ซึง่เป็นนโยบายของรฐับาลกบับรษิทัรว่มทุน  

 

      การใช้ยางพาราในประเทศปจัจุบนั กอ่นหน้าทีย่งัไมเ่ป็นทีนิ่ยมเพราะใช้ในการท าหมอนและทีน่อนยางพารา ซึง่จะมรีาคา

แพงกวา่และหนกักวา่ หมอนและทีน่อนท ั่วไป แตป่จัจุบนั ก็มรีาคาถกูลงมกีารท าใหเ้กดิฟองอากาศมากขึน้และก็ท าใหเ้บา

ลง  ท าใหค้นนิยมมากขึน้ และยงัมคีวามทนทานสงูกวา่หมอนทีน่อนท ั่วไป เพราะ ไมม่กีารยุบตวั ถา้ประเทศจีนหนัมาใช้

หมอนและทีน่อนยางพารา ก็จะท าใหต้ลาดหมอนและทีน่อนยางพาราเตบิโตเร็วขึน้ในปี พ.ศ. 2560  



 

         ทศิทางยางพาราในปี พ.ศ.2560 น ้ายางขน้ทีเ่ป็นวตัถดุบิในการท าหมอนและทีน่อนยางพารา ถงุมอืยาง ก็จะเตบิโตขึน้

ปีละประมาณ 10% ก็จะอยูป่ระมาณ 1 ลา้นตนัตอ่ปี เพิม่ขึน้มา จาก 8 แสนตนั ตอ่ปี ถอืวา่สงูมาก ยางแผน่รมควนัลดลง จาก 

8 แสนตนัตอ่ปี เหลือ 6 แสนตนัตอ่ปี เนือ่งจากมรีาคาสงูกวา่ยางแทง่อนิโดนีเซีย และบางคร ัง้ก็หาซ้ือไมไ่ดใ้นบางจงัหวะ ท า

ใหค้วามตอ้งการของตลาดหนัไปใช้ยางแทง่แทน  โดยภาพรวม ความตอ้งการใช้ก็ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้เยอะ แตก็่มกีารเพิม่

ภายในประเทศ มกีารเพิม่ของความตอ้งการน ้ายางขน้ ในสว่นของยางแทง่กบัยางแผน่ก็ไมไ่ดเ้พิม่เยอะ  

  

       เราตอ้งปรบัอยา่ใหย้างพารามจี านวนเพิม่เยอะ เหมอืนกบั 6 - 7 ปี ทีผ่า่นมา ซึง่มกีารปลูกยางพาราเพิม่ 5 ลา้นไร ่ก็เลย

สรา้งปญัหา ช่วง 2 - 3 ปี ทีผ่า่นมา มยีางพาราเหลืออยูใ่นตลาด ประมาณ 1 ลา้นตนั ท าใหร้าคาลดลงเยอะ  แตต่อนน้ี เริม่มี

ความสมดุลขึน้แลว้ ยางพาราทีเ่หลืออยูก็่ลดลงเหลือแค ่ประมาณ 3 แสนตนั และก็เป็นยางพาราทีร่ฐับาลไทยถอือยูซ่ึง่ทาง

รฐับาลก็จะมกีลยุทธ์ในการระบายไมใ่หก้ระทบกบัราคายางพารา ซึง่ไดม้กีารพูดคยุกนัอยู่  

 

         ส าหรบัปี พ.ศ. 2560 ชาวสวนยางพาราภาคใต ้ตอนน้ีราคาก็เริม่ดีขึน้ ถา้ราคาไมไ่ดล้ดลงมากอยา่งทีผ่า่นมา ก็จะ

กลบัมาสูภ่าวะปกต ิกอ่นหน้าน้ีเกดิปญัหายางพาราลน้ตลาดท าใหร้าคาลดลง สง่ผลใหช้าวสวนยางตอ้งรีบขาย การรีบขายก็จะ

ท าใหย้างออกสูท่อ้งตลาดมากขึน้ แตถ่า้ท าใหช้าวสวนยางพารารูส้กึวา่ราคายางมเีสถยีรภาพ เขาก็จะสามารถเก็บไวไ้ดม้าขึน้ 

เพราะราคาทีด่ีจะท าใหม้รีายไดม้ากขึน้ มคีวามจ าเป็นตอ้งการขายน้อยลง และกระทบตอ่สภาวะตลาดน้อยลง จรงิๆแลว้

ชาวสวนยางพาราหรือโรงงานยางพาราก็สามารถบรหิารปรมิาณยางพาราเก็บไวไ้ดป้ระมาณ 1 ลา้นตนั ไดอ้ยา่งสบาย โดยไม่

ตอ้งไปพึง่ใคร แตถ่า้เมือ่ไหรท่ีช่าวสวนยางพาราไมม่ ั่นใจในราคายางพารา ก็จะมกีารเทขายออกมาเป็นจ านวนมาก ก็จะสง่ผล

กระทบ และจะตอ้งไมใ่หผ้นัผวน ใหร้าคายางพารามเีสถยีรภาพ และอยูใ่นจุดทีคุ่ม้ทุนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ดว้ย  ตอนน้ีก็ถอืวา่อยูใ่นจุดทีใ่กลเ้คยีงตน้ทุน 60 บาทตอ่กโิล  แตจ่รงิๆแลว้ ราคายางพาราควนทีจ่ะอยูใ่นราคา 70 - 80 บาท 

ตอ่กโิล  

 

         ส าหรบัชาวสวนยางพาราภาคใต ้ก็อยากจะใหเ้ริม่มกีารปลูกพืชอืน่รว่มดว้ย เพราะตอนน้ีทางรฐับาลมนีโยบายลดการ

ปลูกลง ปีละ 1 แสนไร ่โดยการปลูกพืชทดแทน อาท ิปาล์มน ้ามนั ซึง่มรีาคาดีกวา่ และช่วงน้ีทางเกษตรกรภาคใตเ้องก็เริม่มี

การท าเกษตรแบบผสมผสาน เดีย่วน้ี มทีี ่100 ไร ่ก็ไมป่ลูกยางหมด ก็จะแบง่ทีด่นิปลูกยางแค ่50 ไร ่ดงันัน้ โอกาสทีจ่ะเป็น

เหมอืนอดีตทีผ่า่นมาก็จะน้อยลง เพราะเศรษฐกจิแบบผสมผสาน   

 

       นิคมอตุสาหกรรมยางพารา หรือ รบัเบอร์ซติี้ ทีพ่ึง่เปิดตวัไปของภาคใตต้อ้งพึง่การลงทุนจากประเทศมาเลเซีย 

ประเทศจีน  ซึง่รฐับาลก็จะมจุีดทีจ่ะสง่เสรมิอยู ่ ซึง่มกีารวางแผนอยู ่นิคมอตุสาหกรรมยางพารา หรือ รบัเบอร์ซติี้ มอียู ่ 2 จุด 

คอื จุดที ่ต าบลฉลุง และระยะยาวที ่อ าเภอนาทวี ใกล้ๆ กลบัดา่นประกอบ ซึง่ตอ่ไปประเทศมาเลเซียก็จะเริม่ เป็นประเทศ

อตุสาหกรรม จะไมส่ง่ออกแลว้ ในปี ค.ศ.2020 เราก็จะไดม้โีรงงานของเราทีอ่ยูฝ่ั่งไทยซึง่จะผลติวตัถดุบิไปใหเ้พือ่เป็นการ

ประกอบและสง่ออก เรามจีุดไดเ้ปรียบทีภ่าคใตม้ชีายฝั่งทะเลท ัง้ 2 ขา้ง ถา้เรามโีครงการทา่เรือสตูล ทา่เรือจะนะ หรือ สงขลา

2  และของมาเลเซียก็จะมทีา่เรือปีนงั จุดน้ีก็จะสง่เสรมิใหอ้ตุสาหกรรมเขา้มา ลงทุนไดม้ากขึน้ แตต่อนน้ีเราอาจจะมขีอ้จ ากดั

อยูท่ีท่า่เรือ และก็ตอ้งแกป้ญัหากนัไปใหต้รงกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย  "ถา้โครงสรา้งพื้นฐานบา้นเราเหมาะสม 

อตุสาหกรรมก็จะเขา้มา"  

         

 ฝากถงึชาวสวนยางภาคใต ้ตอนน้ีทางรฐับาลกบัเอกชนผูส้ง่ออกไดม้กีารรว่มมอืกนั และมกีารรว่มมอืกนัในสว่นของ

ระดบัประเทศดว้ยคอื 3 ประเทศผูผ้ลติ ซึง่ทุกประเทศก็มปีญัหารว่มกนั แลว้ตอนน้ีก็จะเอาประเทศเวียดนามมารว่มดว้ย เป็น 

4 ประเทศผูผ้ลติ แลว้เราก็จะบรหิารทางการตลาดโลก ไมใ่หเ้กดิปญัหา ลน้ตลาด ปญัหาราคายางตกต ่าเหมอืนในอดีตทีผ่า่น

มา และก็คดิวา่ชาวสวนยางพาราสว่นใหญก็่ยงัมคีวามม ั่นใจในพืชเกษตรตวัน้ีอยูเ่มือ่เทียบกบัพืชหลายๆชนิดในระยะยาว 

เพราะยางพาราสรา้งปญัหาน้อยกวา่พืชเกษตรตวัอืน่ แตว่า่ในระยะส ัน้ก็ตอ้งมกีารบรหิารจดัการ การรว่มมอืกนั ระหวา่ง

หน่วยงานของรฐั ซึง่เรามเีจา้ภาพอยูก็่คอื  3ประเทศผูผ้ลติยาง ,กยท. และ ภาคเอกชนผูส้ง่ออก รวมถงึสถาบนัเกษตรกร  "คดิ

วา่ชาวสวนยางไมน่่าตอ้งหว่งอะไร" เพราะมกีารวางแผนบรหิารจดัการและพฒันาเรือ่งการตลาด อาจจะมศีูนย์เพือ่ใหผู้ซ้ื้อยาง

จากตา่งประเทศซ้ือยางไดส้ะดวกขึน้ ซึง่อยูใ่นแผนการพฒันาตลาดประมลูยางใหก้า้วหน้าขึน้ โดยการรว่มมอืกนัท ัง้ 3 

ประเทศ และคดิวา่ การบรหิารจดัการยางตอนน้ีลงตวัแลว้   

 ทีม่า : โฟกสั  



 

วันที่  19  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  ลมหนาวเอื้อสวนยางบึงกาฬ ให้น่้า

มาก ชาวสวนท่ารายได้รับราคาปรับขึ้น   

 

ลมหนาวเอ้ือสวนยางบึงกาฬ ให้น้้ามาก ชาวสวนท้ารายได้รับราคาปรับขึ้น   

 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดบึงกาฬสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ 16 องศา 
ประกอบกับมีหมอกในตอนเช้าสภาพอากาศเช่นนี้ท่าให้ต้นยางพาราผลิตน้่ายางได้มากเป็นผลดีต่อเกษตรกร
ชาวสวนยางมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประกอบกับราคายางท่ีก่าลังปรับตัวขึ้น โดยบึงกาฬขึ้นชื้อว่าเป็นอันดับหนึ่งของ
ภาคอีสานที่มีพ้ืนที่กรีดยางท้ังที่กรีดได้และพ้ืนที่ปลูกใหม่เกือบล้านไร่ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวของทุกปีที่จังหวัดบึง
กาฬอากาศหนาวเย็นประกอบกับในตอนเช้าจะมีหมอกลงสภาพอากาศเช่นนี้ต้นยางจะชอบและมีความ
สมบูรณ์ต้นยางให้น้่ายางมาก โดยเกษตรกรกรีด 3-4 มีดก็ได้น้่ายางเต็มถ้วยยาง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุและขนาด
ของต้นยางด้วย อย่างไรก็ตามกว่า 80% ของเกษตรกรชาวสวนยางนิยมขายเป็นยางก้อนถ้วยหรือชาวบ้าน
เรียกว่าขี้ยางมากกว่าการขายยางแผ่น 
 
 รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ราคายางพาราได้เพ่ิมสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ล่าสุด
การประมูลซื้อขายเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 จากกลุ่ม กยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง 
จ.บึงกาฬ  ราคา 32 – 35.00  บาท/กก.(ยางเปียกค้างคืน) คาดว่าปัจจัยหลักมาจากภาวะฝนตกหนักและน้่า
ท่วมในภาคใต้ ท่าให้ชาวสวนไม่สามารถออกกรีดยางได้ประกอบกับผลผลิตลดน้อยลง ทั้งที่เป็นช่วงราคาดี 
เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ซึ่งคาดการณ์ว่า ราคายางพาราจะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  
 
 
 

ที่มา : มติชนออนไลน์   

  
 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่  19  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  รัฐบาลมาเลเซียยังคงสนับสนุน

ภาคการส่งออกถุงมือยาง  

 

รัฐบาลมาเลเซียยังคงสนับสนุนภาคการส่งออกถุงมือยาง  

Datuk Seri Mah Siew Keong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ของมาเลเซียให้การ
รับรองต่อภาคส่งออกถุงมือยางของประเทศมาเลเซียว่ารัฐบาลจะยังคงให้การสนับสนุนต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
เนื่องจากยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตสูง ถึงแม้ว่าส่วนแบ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ส่งออกท้ังหมดจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวว่า มีการเติบโตที่ดี โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ถุงมือ
ยางยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ยางส่งออกทั้งหมดที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2 หรือมีมูลค่า
การส่งออก 9,800 ล้านริงกิต และเขายังกล่าวด้วยว่าการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยางยังคงมีความส่าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ           
 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับอัตราการ
เติบโตของการส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมดที่เติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 2.9 "ผู้ผลิตถุงมือไม่เพียงแต่จะต้องน่า
เครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากข้ึนเท่านั้น แต่ยังต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things;  IoT) และอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเช่ือมโยงระบบอัตโนมัติเข้ากับระบบข้อมูล การ
พัฒนาระบบธุรกิจและการผลิตแบบบูรณาการสมัยใหม่"  
 นาย Mah กล่าว อุตสาหกรรม 4.0 หรือสิ่งท่ีถูกเรียกว่า "โรงงานอัจฉริยะ (smart factory)" คือแนวโน้มในปัจจุบัน
ของระบบอัตโนมัติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิต ในขณะที่อุตสาหกรรมจะกระจายไปท่ัวโลกมากขึ้น และ
การแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่ง นาย Mah กล่าวว่า การลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 สามารถกระตุ้น
อนาคตของอุตสาหกรรม เขายกย่องความพยายามของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมถุงมือยางท่ีจะยกระดับห่วงโซ่แห่งคุณค่าผ่าน
นวัตกรรมและการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ซึ่งในเรื่องนี้เขากล่าวชมเชยบริษัท Hartalega Holdings Bhd  
 ส่าหรับการลงทุนที่ส่าคัญของอุตสาหกรรมในรุ่นต่อไป ซึ่ง Hartalega ได้ลงทุนในโครงการศูนย์การผลิตถุงมือแบบ
บูรณาการ (Integrated Glove Manufacturing Complex; NGC) เพื่อต้องการเร่งสร้างนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา
และศูนย์การเรียนรู้ของบริษัท เช่นเดียวกับการลดการพึ่งพาการใช้แรงงานผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น  NGC เป็น
เครื่องหมายของการเติบโตขั้นล่าสุดของ Hartalega ตั้งอยู่บนเนื้อท่ี 112 เอเคอร์ ในเมือง Sepang รัฐ Selangor ประเทศ
มาเลเซีย มีมูลค่าการลงทุนรวม 2,200 ล้านริงกิต ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะมีโรงงานผลิต 6 แห่ง มีสายการผลิตที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง 
72 สายการผลิต โดยโรงงานท่ี 1 และ 2 สามารถด่าเนินงานได้อย่างเต็มที่ มีสายการผลิต 26 สายที่ด่าเนินการผลิตในปัจจุบัน 
"โครงการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในประเทศเท่านั้น แต่เป็นการกระตุ้นภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและเศรษฐกิจ
ด้วย" นาย Mah กล่าว      นาย Mah ได้ให้ความเห็นภายหลังจากท่ีเขาได้เข้าเยี่ยมชมริษัท Hartalega เมื่อไม่นานมานี ้
 

ที่มา : Rubber Journal Asia 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


